

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 2021**

1. Tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Trong ngày 01/9/2021 đã xét nghiệm RT-PCR 7.631 mẫu (1.657 mẫu đơn, 5.974 mẫu gộp) cho 57.546 người và test nhanh 5.477 mẫu (5.103 mẫu đơn, 374 gộp) 5.879 người. Kết quả khẳng định có 75 ca dương tính (giảm 63 ca so với hôm qua).

Cụ thể, có 26 ca trong các cơ sở cách ly y tế tập trung (giảm 23 ca so với hôm qua); 18 ca trong khu vực phong tỏa (giảm 21 so với hôm qua); 31 ca trong cộng đồng (giảm 19 ca so với hôm qua), phát hiện thông qua test sàng lọc.

Tổng số ca dương tính: 7.090 ca.

Mời theo dõi tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh [tại đây](#).

2. Bí thư Tỉnh uỷ kiểm tra phòng, chống dịch tại Tháp Mười và Cao Lãnh

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong lưu ý huyện Tháp Mười cần quản lý chặt địa bàn, nhất là ở những nơi còn phát sinh ca nhiễm mới; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg, trong đó bên cạnh việc tuyên truyền, vận động cần thành lập các tổ công tác thường xuyên giám sát địa bàn; khẩn trương thực hiện tầm soát để tách ca nhiễm ra khỏi cộng đồng.

Trực tiếp kiểm tra, khảo sát thực tế các khu điều trị F0 tại Bệnh viện Phổi Đồng Tháp, đồng chí Lê Quốc Phong đã đưa ra một số định hướng, giải pháp để đảm bảo an toàn cho các bệnh nhân và nhân viên tại Trung tâm Y tế, bệnh viện như: Khẩn trương bố trí, lắp đặt thêm hàng rào, vách ngăn bằng tôn che chắn, đảm bảo thông khí, ánh sáng thích hợp trong các khu vực, tạo khoảng cách, lối đi riêng biệt giữa phòng chờ, hành lang, khu tiếp nhận bệnh nhân F0 v.v. và đặc biệt là phải luôn hoạt động độc lập. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Trung tâm Chỉ huy hỗ trợ tích cực cho công tác phòng, chống dịch

Từ khi đi vào hoạt động đến hết ngày 31/8, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã tiếp nhận 26 trường hợp phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, Trung tâm đã trực tiếp trả lời, giải đáp một số thắc mắc của người dân; hướng dẫn người dân liên hệ cơ quan có thẩm quyền để phản ánh nội dung kiến nghị của mình; yêu cầu lực lượng chức năng tháo gỡ vướng mắc của người dân, doanh nghiệp; lập sổ theo dõi hoạt động tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân tại Trung tâm Chỉ huy. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Đã kiểm soát ổ dịch tại Khu khán đài B, Sân vận động Đồng Tháp

Về xử lý trách nhiệm trong phòng chống dịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu cho biết, mặc dù Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh và các ngành, đơn vị liên quan đã nỗ lực phối hợp xử lý khẩn cấp để ngăn chặn, kiểm soát triệt để và giám sát chặt chẽ ổ dịch, không để lan rộng ra khu vực khác; tuy nhiên, việc để xảy ra ổ dịch này là điều rất đáng tiếc, trong đó có trách nhiệm của địa phương và đơn vị quản lý không đảm bảo quy định phòng, chống dịch, nhất là quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Ủy

ban nhân dân tỉnh sẽ có hình thức xử lý nghiêm đối với người đứng đầu các đơn vị để xảy ra sai sót này – ông Đoàn Tấn Bửu khẳng định. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

5. Xây dựng kế hoạch tiêu thụ cho từng sản phẩm quy mô lớn

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn đề nghị trong kế hoạch phải có phương án kết nối với đơn vị tiêu thụ, xác định nhu cầu của đối tác và cách thức tổ chức để đáp ứng nhu cầu. Từ đó mới thúc đẩy tiêu thụ nhanh hơn, nông dân thu hồi được vốn và chuẩn bị tái sản xuất. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

6. Ông Trần Văn Tấn làm người đại diện phần vốn nhà nước tại Dowasen

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang trao Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động ông Trần Văn Tấn - nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh làm người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (Dowasen). Mời xem chi tiết [tại đây](#).

7. “Chỉ ra đường khi đi làm hoặc có yêu cầu hết sức cấp thiết”

Để thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh tiếp tục quán triệt để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị mình gương mẫu chấp hành nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; “chỉ ra đường khi đi làm hoặc có yêu cầu hết sức cấp thiết, đồng thời vận động gia đình, người dân nghiêm túc chấp hành”, giữ gìn sự an toàn cho bản thân, cơ quan, đơn vị, địa phương và gia đình mình. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

8. Vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện

Theo đó, hệ thống cấp Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa có mã QR Code trên địa chỉ: <http://luongxanh.dr.vn.gov.vn> sẽ không tiếp nhận đăng ký và cập nhật thông tin từ 18 giờ ngày 26/8/2021.

Để đăng ký mới, Sở Giao thông vận tải đề nghị các tổ chức, cá nhân truy cập vào địa chỉ <http://vantai.dr.vn.gov.vn>. Sau khi nhận được mã QR Code mới, đề nghị in và dán lên xe. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949